

THÔNG BÁO

Kết quả tổ chức Hội thảo khoa học

“Kiểm toán nhà nước trong tiến trình phát triển đất nước”

Ngày 06/6/2019 tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước đã tổ chức Hội thảo “*Kiểm toán nhà nước trong tiến trình phát triển đất nước*”. Mục đích của Hội thảo nhằm lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà khoa học, đồng thời góp phần tuyên truyền, phổ biến về địa vị pháp lý, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước qua 25 năm xây dựng và phát triển.

Tham gia Hội thảo có trên 270 đại biểu, đại diện cho các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành trên cả nước, các Trường đại học, Học viện, các Viện nghiên cứu và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh, truyền hình đã đến dự và đưa tin về Hội thảo. Đặc biệt Hội thảo có các đồng chí nguyên Tổng Kiểm toán nhà nước qua các thời kỳ đến dự, trình bày tham luận và có ý kiến phát biểu. Hội thảo nhận được 56 bài tham luận đăng trong Kỷ yếu, đặc biệt trong đó có các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 05 tham luận được trình bày và 04 ý kiến trao đổi, phát biểu trực tiếp tại Hội trường. Tổng hợp các bài tham luận và ý kiến thảo luận tại Hội thảo đã đề cập tương đối toàn diện từ góc độ lý luận cũng như góc độ thực tiễn về vai trò của KTNN, là một công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính công, tài sản công, giúp Quốc hội thực hiện giám sát và giúp Chính phủ quản lý điều hành chặt chẽ, hiệu quả các nguồn lực quốc gia. Đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần minh bạch, an toàn, bền vững nền tài chính quốc gia trong tiến trình đổi mới và hội nhập đất nước.

Kiểm toán nhà nước thông báo kết quả hội thảo như sau:

Thứ nhất, Hội thảo đã khẳng định vai trò của KTNN trong tiến trình phát triển của đất nước thông qua các kết quả đạt được: (i) Kết quả kiểm toán đã góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật của Nhà nước; (ii) Nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động quản lý kinh tế tài chính; (iii) Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình; (iv) Góp phần tích cực vào việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong các cơ quan, đơn vị được kiểm toán. Những kết quả kiểm toán trên đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Có được kết quả trên là nhờ hoạt động kiểm toán của KTNN không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện cả về năng lực, hiệu lực và hiệu quả. Kế hoạch kiểm toán đã tập trung vào những vấn đề được Quốc hội, Chính phủ và xã hội đặc biệt quan tâm, các lĩnh vực trọng yếu dễ xảy ra thất thoát, tham nhũng, lãng phí như: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, các dự án BT, BOT, hệ thống ngân hàng thương mại với phương châm phòng là chính. KTNN đã tăng cường kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán, đôn đốc thu hồi nhanh chóng, dứt điểm tiền, tài sản của Nhà nước bị thất thoát.

Thứ hai, Hội thảo đã chỉ ra rằng bên cạnh kết quả đạt được thì một còn một số tồn tại trong công tác kiểm toán, như: một số cơ quan, đơn vị được kiểm toán thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán, nhất là việc xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân đối với các sai phạm chưa đầy đủ, nghiêm minh và kịp thời. Việc khai thác, sử dụng kết quả kiểm toán phục vụ cho công tác điều hành, kiểm tra, giám sát vẫn còn hạn chế. Cơ chế phối hợp công tác giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát chưa thật hiệu quả, đôi khi còn trùng lặp, chồng chéo. Ngoài ra, kết quả kiểm toán liên quan đến phát hiện những hành vi tham nhũng, lãng phí ngân sách, tiền và tài sản nhà nước còn hạn chế...

Hội thảo cũng đã phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm toán trong thời gian qua.

Thứ ba, Hội thảo đã đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm của KTNN, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm toán để KTNN xứng đáng là công cụ đặc lực của Đảng và Nhà nước, góp phần vì một nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững, cụ thể:

(i) Luôn bám sát định hướng chiến lược của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, các giải pháp, chính sách tài khóa, tiền tệ trong quản lý, điều hành của Chính phủ ở từng thời kỳ; các vấn đề đang được Quốc hội và dư luận xã hội quan tâm để xác định mục tiêu, trọng tâm kiểm toán dài hạn, trung hạn và hàng năm nhằm cung cấp thông tin xác thực, thích hợp và kịp thời phục vụ công tác quản lý, điều hành, giám sát tài chính, tài sản công;

(ii) Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động kiểm toán, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Kiểm toán nhà nước 2015;

(iii) Tập trung thực hiện thành công các mục tiêu còn lại của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; triển khai nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035; đảm bảo tổ chức và hoạt động KTNN phải luôn được triển khai thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp, chính quy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa quy trình, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán;

(iv) Tiếp tục quan tâm, coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, kiểm toán viên nhà nước; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên nhà nước; xây dựng được đội ngũ công chức đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, hoạt động chuyên nghiệp và hiện đại;

(v) Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác phối hợp giữa KTNN với các cơ quan của Quốc hội; các bộ, ngành, địa phương cũng như với từng đơn vị được kiểm toán, đặc biệt là tăng cường sự phối hợp giữa KTNN, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan khác có chức năng thanh tra, kiểm tra để tránh chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhằm tiết kiệm thời gian, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động kiểm toán, thanh tra cũng như giảm bớt phiền hà cho các đơn vị được thanh, kiểm tra;

(vi) Tích cực và chủ động trong hợp tác và hội nhập quốc tế để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức và các cơ quan kiểm toán tối cao tiên tiến để tăng cường năng lực; thường xuyên trao đổi, chia sẻ, cập nhật kinh nghiệm với các cơ quan kiểm toán tối cao của các nước trên thế giới nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm toán.

Kiểm toán nhà nước trân trọng thông báo kết quả Hội thảo đến các cơ quan và đơn vị để nghiên cứu, tham khảo. /.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo KTNN (đề b/cáo);
- Văn phòng Quốc hội (đề b/cáo);
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội (đề b/cáo);
- BTC hội thảo (3);
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, Trường (3).

**KT. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC**



Đoàn Xuân Tiên